



## สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สนช. ยืนยันส่งตีความร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับเดียว

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึง เรื่องการส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ข้อยุติว่าจะส่งตีความแค่ ๑ ฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงข้อยุติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรื่องการส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนใหญ่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ ไม่มีข้อความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด แต่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย สมาชิกฯ จึงจะยื่นตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... เพียงฉบับเดียว เนื่องจากประเด็นการช่วยเหลือผู้พิการ ขณะเข้าคูหาการเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ หากยื่นภายหลังจะกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้ง พร้อมยืนยันระยะเวลาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอขยายเวลาในการพิจารณาออกไป ๙๐ วัน จะเพียงพอต่อการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นว่าประเด็นของการตัดสิทธิผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองนั้น เป็นเรื่องที่กระทบต่อคนส่วนน้อย และสมาชิกฯ ส่วนใหญ่มั่นใจว่าไม่มีข้อที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ แต่อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และข้อทวงติงที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย ไม่ชัดเจน จึงยืนยันว่าไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ทั้งนี้ หากมีผู้ต้องการจะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ สามารถร้องได้ ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ภายใน ๙๐ วัน